



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ มติชนออนไลน์ Newtv ศูนย์ข่าวแปซิฟิก สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย จส.100 TNN ThaiPBS</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ศ.กิตติคุณ นพ.วงศ์สกุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสภาอากาศไทย นายอภิวัฒน์ เฟื่องฟู ทีมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. และ น.ส.วรสุดา ยุงทอง ผอ.กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น/กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่อง การลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรม</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวว่า การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะดำเนินการผ่านเว็บไซต์ www.cbd-oss.org ระหว่างวันที่ 13-21 พ.ค. 2562 เป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ในการแจ้งครอบครอง ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ หลังจากลงทะเบียนออนไลน์แล้วสามารถนำหลักฐานการลงทะเบียนผ่านออนไลน์พร้อมหลักฐานใบรับรองชื่อโรคที่ป่วยไปยื่นแจ้งการครอบครองกับออย. อีกครั้ง หลังจากนั้น ออย.จะพิจารณาความจำเป็นในการใช้กัญชาของแต่ละคน และจะจัดกัญชาให้แก่กลุ่มที่จำเป็นต้องใช้และขาดยาไม่ได้เป็นอันดับต้น ๆ ก่อน</p> <p>นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้ว สภาอากาศไทยจะส่งข้อมูลมายังออย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ออย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย หากมีปริมาณมากสามารถใช้รูปถ่ายได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป เมื่อครบกำหนดแจ้งครอบครองแล้ว ออย.จะนำข้อมูลมาจัดการวางระบบการรักษาผู้ป่วยแต่ละคน ซึ่งต้องมีการติดตามประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ใช้ รวมถึงผลเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ป่วยที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์กัญชาให้เป็นกลุ่มแรก ได้แก่ 1.ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่กัญชาใช้รักษาได้ผล มีหลักฐานทางวิชาการยืนยัน คือภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักรักษายากและโรคลมชักที่ต่ออายุรักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และอาการปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ได้ผล ขณะนี้มีผู้แจ้งครอบครองราว 100 คน 2.กลุ่มโรคที่กัญชาน่าจะใช้ได้ผลในการรักษาราว 13 โรค เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ ปลอกประสาทอักเสบ วิตกกังวล มะเร็งระยะสุดท้ายและผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง เป็นต้น โดย 2 กลุ่มนี้ ออย.จะประสานอก. เพื่อผลิตและจัดหากัญชาทางการแพทย์ให้ใช้เป็นกลุ่มแรก ผู้ป่วยอื่นๆ จะพิจารณาลำดับรองลงไป ส่วนผู้ป่วยโรคที่ไม่ควรใช้แต่มีการใช้กัญชา จะประสานแพทย์อธิบายทำความเข้าใจให้ถูกต้องถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น</p> <p>ศ.กิตติคุณ นพ.วงศ์สกุลพัทธ์ กล่าวว่า ในวันที่ 15-16 พ.ค. 2562 จะมีการนำเสนอเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอากาศไทย เพื่อพิจารณาว่าสภาอากาศไทยจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องนี้ได้อย่างไรหรือไม่</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน เว็บไซต์ไทยโพสต์ ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยกรณี ออย.ร่วมกับรพ.จุฬาฯ เพิ่มช่องทางรับแจ้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13-21 พ.ค. ว่า เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบแล้ว สภาอากาศไทยจะส่งข้อมูลไปยังออย. จากนั้นให้ผู้ป่วยไปติดต่อที่ ออย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า แม้การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่มีข้อจำกัดสำหรับกลุ่มคนและกลุ่มโรคบางประเภท เช่น ห้ามใช้กับเด็กต่ำกว่า 18 ปี เพราะอาจส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนา</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ภญ.กาญจนา มหาพล รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาตัวและมีกัญชาในครอบครอง มาแจ้งครอบครองภายใน 21 พ.ค.นี้ โดยขณะนี้มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครอง 132 ราย</p> <p>นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคโดยใช้กัญชา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>และผู้ครอบครองกัญชา แจงข้อมูลการครอบครอง 24 ราย และมีประชาชนบางส่วนที่ยังเข้าใจสับสนจากการติดตามข้อมูลในสังคมโซเชียล</p> <p>นพ.จิรชาติ เรื่องวัชรินทร์ นพ.สสจ.ชุมพร เปิดเผยว่า จ.ชุมพรมีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแล้ว 60 คน เป็นผู้ป่วยทั้งหมด ได้สั่งการสสอ.ทั้ง 8 อำเภอ และอสม. เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองกัญชามาขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย</p> <p>-เสนอข่าว มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จก. (มหาชน) เพื่อศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการคัดสายพันธุ์ ทดลองปลูกจริงบนพื้นที่ 60 ไร่ วิจัยร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชชมงคลธัญบุรี เพื่อทำยาตำรับแผนโบราณ จนผลิตเป็นยาสมุนไพรที่โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี คาดใช้เวลาวิจัย 3 ปี</p> <p>-เสนอข่าว แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลง “มหัศจรรย์กัญชา” หลังรับรู้ถึงสรรพคุณด้านบวกของกัญชา จาก อ.เดชา</p> <p>-กล่าวว่า กฎหมายเปิดโอกาสให้แจ้งครอบครอง กัญชากายใน 90 วันเพื่อได้รับสิทธิยกเว้นไม่ถูกดำเนินคดี ขณะนี้เหลืออีก 7 วัน อย.และ สสจ.ทั่วประเทศเปิดให้บริการพิเศษตลอด เสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ขั้นตอนง่าย ๆ แค่นำบัตรประชาชนใบรับรองอาการป่วยจากแพทย์ กัญชาหรือน้ำมันสกัดไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ขณะนี้มีผู้เข้าแจ้งแล้วเกือบ 1 หมื่นคน ส่วนใครที่เชื่อน้ำลายของ เอ็นจีโอและ นักการเมืองอ้างกฎหมายปิดช่องให้ปลูก และ เสพเสรีโปรตเก็บเงินไว้ประกันตัว หากเจอตำรวจจับจะถูก ดำเนินคดีแน่นอน ขอฝาก ตำรวจและ ป.ป.ส.ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ คลิปในโลกโซเชียล มีทั้งขายเมล็ด พันธุ์ สอนวิธีปลูก การสกัดน้ำมัน รวมไปถึงพวกฉวยโอกาสขายของด้วยวิธีบรรยายสรรพคุณ</p>
<p>เดลินิวส์ ทวีช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ไทยรัฐทีวี เว็บไซต์เนชั่น ทีวี เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยพีบีเอส เว็บไซต์เวิร์คพอยท์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>รพ.ลี้มผ้าก๊อชในช่องคลอด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ตะวัน พลสระคู ผอ.รพ.ลำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เปิดเผยกรณีสาววัย 16 ปี ไปคลอดที่รพ. แล้วแพทย์ลี้มผ้าก๊อชไว้ในช่องคลอด ว่า รพ.ลำโรงทาบได้ตรวจสอบแล้ว ยอมรับความผิดพลาดและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และได้ประชุมหารือถึงมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งติดต่อผู้เสียหายที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อทำเอกสารขอรับค่าทดแทนรักษาเยียวยา แต่เจ้าตัวไม่วาง จึงประสานพี่สาวผู้เสียหายให้ดำเนินการแทน ซึ่งต้องส่งเอกสารไปให้เจ้าตัวเซ็นรับรองก่อนแล้วส่งกลับมาให้รพ. ดำเนินการเบิกค่าเยียวยา โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาการเยียวยาตามระเบียบ สำหรับเหตุดังกล่าว เกิดจากเจ้าหน้าที่ใช้ผ้าก๊อชเพื่อห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกมามากเวลาทำคลอด ได้ตักเตือนและกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ส่วนที่อ้างว่าขณะทำคลอดเจ้าหน้าที่มีอาการมึนเมา ยืนยันว่าไม่น่าจะใช่ เพราะเป็นเวลาทำงานและส่วนใหญ่มีแต่พยาบาลผู้หญิง</p>
<p>ทีวีทุกช่อง เว็บไซต์ ChiangmaiNews เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สธ. ผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ 100 ราย และพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี 1 ราย</p>
<p>ช่อง NBT</p>	<p>ประชุมเครือข่ายคลินิกโรคฮิตและปอดอุดกั้นเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ อางตระกูล รองปลัด สธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคฮิตและปอดอุดกั้นเรื้อรัง และกล่าวว่า สธ. เล็งเห็นว่าโรคฮิตและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีแผนการจัดบริการความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้มีการขยายเครือข่ายการดำเนินงานของคลินิกโรคฮิตและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายใน รพ.ทั่วประเทศที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ ปัจจุบันมีสถานบริการสาธารณสุขโรคฮิตและปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งในระดับ รพศ. รพท. และรพช. ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แผนจีโนมิกส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า คกก.นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในอีอีซี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. และก. วิทยาศาสตร์ฯ มูลค่าการลงทุน 1,500 ล้านบาท ใช้งบประจำปีของแต่ละหน่วยงานที่บรรจุในแผนงานของกระทรวงแล้ว เป็นการสร้างความรู้ทางการแพทย์จีโนมิกส์ที่จำเป็นให้ประเทศที่มีความต้องการบริการการแพทย์แบบแม่นยำ นำไปสู่การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึงในระบบประกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรม. เมื่อมี.ค. 2562 มอบหมายให้สวรส.เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื่อนแผนและให้สธ.เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการ สนง.คกก.นโยบายพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก รวบรวมความต้องการพัฒนาจีโนมิกส์ประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายว่าด้วยการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เกิดการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในไทย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูง และเพิ่มตำแหน่งงานสำหรับคนไทย หน้าที่ของโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย คือ การลงทุนศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้บริการถอดรหัสพันธุกรรม ทั้งจีโนม 5หมื่นราย และบริการตรวจสอบทดสอบทางพันธุกรรมสำหรับการคัดกรองโรค/ภาวะเสี่ยงที่กำหนดภายใต้โปรแกรมระดับชาติ รวมถึงสร้างความร่วมมือของภาคเอกชน</p>
ทีวีช่อง ThaiPBS	<p>ปัญหาลึมหิดเด็กไวโรล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ เริ่มเปิดภาคเรียน ผู้ปกครองและครูอาจารย์ต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ป้องกันการลึมหิดเด็กไวโรล โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และในศูนย์เด็กเล็ก ทั้งรับส่งเด็กนักเรียนและรถของผู้ปกครอง จากข้อมูลสำนักโรคไม่ติดต่อ พบว่า ปี 2557 - 2561 มีเหตุการณ์เด็กถูกลึมหิดไวโรล 106 เหตุการณ์ เสียชีวิต 5 ราย แนะนำผู้ปกครอง พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนและครูอาจารย์ ใช้ 3 ข้อควรจำ “นับ ตรวจตรา อย่าประมาท” เพื่อป้องกันการลึมหิดเด็กไวโรล</p>
คมชัดลึก	<p>ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานภายใต้โครงการ “คืนคนสุขภาพดีสู่สังคม” อาทิ ตรวจคัดกรองเอชไอวี ซีฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี และเอกซเรย์ปอด เป็นต้น นำร่องใน 17 แห่ง และขยายในทุกเรือนจำทั่วประเทศต่อไป เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ พร้อมออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ โดยร่วมกันจัดทำแผนเร่งรัดเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ในเรือนจำ ด้วยมาตรการสำคัญ 7 ข้อ ได้แก่ 1.การส่งเสริมการให้ความรู้โดยใช้กลไกเพื่อนช่วยเพื่อนในเรือนจำ เพื่อสร้างเพื่อนช่วยเพื่อน (PEER EDUCATOR) 2.การจัดบริการปรึกษาและการตรวจเลือดโดยสมัครใจ 3.การส่งเสริมการเข้าถึงถุงยางอนามัยของผู้ต้องขัง 4.การส่งเสริมการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ 5.การพัฒนาบริการป้องกันดูแลรักษาแบบครบถ้วนและต่อเนื่องในกลุ่มผู้ต้องขัง 6.การพัฒนากระบวนการส่งต่อโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก และ 7.การวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเรือนจำ</p>
สำนักข่าวไทย เว็บ thaiquote.org ผจก.ออนไลน์ เว็บมติชน เว็บสยามรัฐ เว็บ newtv	<p>วิธีจัดการความเครียดช่วงเปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากผลสำรวจความเครียดของผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอมของกรุงเทพโพล พบพ่อแม่ผู้ปกครอง ร้อยละ 50.2 ระบุว่ามีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของบุตรหลาน จึงมีข้อเสนอแนะวิธีแก้เครียด ดังนี้ 1.รู้จักสังเกตสัญญาณความเครียดของตัวเองและผ่อนคลายความเครียด 2.พยายามหาทางแก้ไขปัญหาก็ทำให้เกิดความเครียด และ 3.หากยังเครียดมาก นอนไม่หลับ ไม่สบายใจ ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.</p>
สำนักข่าวไทย INN ทีวีช่อง TNN มติชน สยามรัฐ เว็บ sanook เว็บบางกอกบิชนิวส์ Nationtv ผจก.ออนไลน์ เว็บแนวหน้า	<p>เตือนอันตรายจากครีมหน้าขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข่าวเจ้าหน้าที่ บก.ปคบ.จับแหล่งครีมกวนเองใน จ.หนองคาย ผู้ผลิตครีมหมิ่นปริญญา ที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหลงเชื่อซื้อมาใช้แล้วได้รับความเสียหาย จากการศึกษาของสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งตรวจสอบอันตรายในเครื่องสำอางที่ผู้ป่วยส่งตรวจ และที่ได้จากการซื้อขายผ่านตลาดนัดและตลาดออนไลน์ ระหว่างปี 2561-2562 จำนวน 420 ตัวอย่าง พบว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกว่าครีมหน้าขาว มีสารอันตรายถึงร้อยละ 25 โดยสารปรอทพบบ่อยที่สุด อาจเกิดการแพ้ เกิดฝ้าถาวร มีผลต่อระบบประสาท ตับไต และมีความเสี่ยงทำให้ทารกพิการได้</p>
สวท. ทีวีช่อง THAIPBS	<p>คลินิกห้ามให้ผู้ป่วยพักฟื้นค้างคืน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัจจุบันคลินิก โดยเฉพาะคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม ส่วนใหญ่มักมีการคัดสรรกรรมเสริมความงามในรูปแบบต่างๆ อาทิ เสริมจมูก เสริมหน้าอก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปรับรูปหน้า V SHAPE ฯลฯ ซึ่งต้องทำในห้องผ่าตัด จึงขอเตือนคลินิกทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด ห้ามให้ผู้รับบริการพักผ่อนเกินระยะเวลาที่ขออนุญาต ไม่ปล่อยให้ค้างคืนที่คลินิก เพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้รับบริการ และผิดกฎหมายสถานพยาบาล</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>คำรักษาพยาบาลชาวต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานกลาง (Claim center) ในการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันตก ว่า ในปี 2561 ก.การท่องเที่ยวฯ พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากกว่า 2.5 ล้านคน รพ.รัฐต้องพร้อมรับทั้งด้านบุคลากร ด้านการบริการ และที่สำคัญคือการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลที่มีตามสิทธิได้อย่างครบถ้วน</p> <p>นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผอ.กองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวว่า กองฯ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติหรือญาติชำระคำรักษาพยาบาลในกรณีที่มีการค้างจ่าย และยังเป็นที่เลี้ยงให้แก่หน่วยจัดเก็บคำรักษา ในรพ.รัฐ ให้มีศักยภาพในการเรียกเก็บเงินจากแหล่งเงินต่าง ๆ โดยดำเนินการมาแล้วในจังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือ ได้ อีสาน ตะวันออก และล่าสุดภาคตะวันตก จากการประชุมทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคที่รพ.รัฐประสบ ซึ่งได้สรุปให้ผู้บริหาร สธ.ทราบ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย โดยจะมีการขยายผลไปยังรพ.รัฐทั่วประเทศ</p>
<p>สยามรัฐ เว็บบางกอกบิชนิวส์ เว็บ workpointnews ผจก.ออนไลน์ เว็บ newtv</p>	<p>กำจัดเหาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำวิธีกำจัดเหาด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้น้อยหน่า วิธีที่ 1 นำใบน้อยหน่า 15 - 20 ใบ ตำให้ละเอียด ผสมกับเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์ล้างแผล คั้นเอาน้ำมาทาให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ 10 นาที และใช้หวีเสนียดสาออก วิธีที่ 2 บดเมล็ดน้อยหน่ากับน้ำมะพร้าว ในอัตราส่วน 1 : 2 กรองเอาน้ำทาให้ทั่วศีรษะ ทิ้งไว้ 1 - 2 ชั่วโมง ระวังอย่าให้เข้าตา เพราะจะทำให้เยื่อตาอักเสบ ส่วนการป้องกันการแพร่กระจายของเหาในบ้าน ให้ทำความสะอาดเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ที่เป็นเหา และควรตัดเล็บให้สั้น ไม่แคะ แคะ เกา บริเวณที่เป็นเหา เพราะอาจทำให้ติดเชื้อซ้ำได้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p>	<p>วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า วันที่ 18 พ.ค. เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ในปีที่ผ่านมา สธ. สุ่มตรวจสถานประกอบการพบการฝ่าฝืนในหลายพื้นที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 17 พ.ค. จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 18 พ.ค. พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ลดการบริโภคเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว ปัจจุบันคนไทยกินเค็มเกิน 2 เท่า สสส. เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และกรมควบคุมโรค จึงออกแบบ "ซ็อน ปรงู ลด" เพื่อสร้างกระแสการจดจำ ให้คนไทยได้รู้ถึงปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ</p>
<p>dailynews.co.th</p>	<p>อหิวาต์แอฟริกันสุกร</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงเกษตรของเวียดนามออกแถลงการณ์เรื่องการฆ่าสุกรมากกว่า 1.2 ล้านตัวจากฟาร์มใน 29 จังหวัด เนื่องจากประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีรายงานว่า เวียดนามซึ่งมีพรมแดนบางส่วนติดกับจีนมีการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนมายังพื้นที่บางส่วนของลาว กัมพูชา และไทยด้วย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch